

CHỈ THỊ
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Thời gian qua, công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên được Đảng, Nhà nước và các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được kết quả quan trọng. Các chuẩn mực đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư từng bước được cụ thể hoá thành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, văn hoá công sở để thực hiện. Nội dung thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được lồng ghép vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ Trung ương đến địa phương; được tích hợp vào một số môn học ở các cơ sở giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. Các cơ quan báo chí, truyền thông, văn hoá, văn học nghệ thuật đã có nhiều hoạt động, tuyên truyền, sáng tác, biểu diễn, công bố, giới thiệu các tác phẩm có nội dung về giáo dục đạo đức cách mạng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhờ đó, đạo đức cách mạng nói chung, các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư nói riêng của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tuy nhiên, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của không ít cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ và đúng mức; công tác giáo dục đạo đức cách mạng, nhất là giáo dục liêm chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng; nội dung, phương pháp, hình thức và đối tượng giáo dục còn nhiều bất cập; chưa hình thành ý thức tự giác học tập, rèn luyện, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong cán bộ, đảng viên; các giá trị liêm chính, tiết kiệm chưa được xã hội đề cao. Tham nhũng, tiêu cực tuy đã được kiểm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm nhưng vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng; tình trạng lãng phí còn diễn ra khá phổ biến, gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước và Nhân dân; một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ cấp cao do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm nên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải xử lý.

Để tăng cường công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng,

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Tuyên truyền sâu rộng làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tính cấp thiết của việc giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Gắn chặt công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Thực hiện đồng bộ 4 chủ trương lớn: Đẩy mạnh giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để "không muốn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực" đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế chặt chẽ để "không thể tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ để "không dám tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; nâng cao đời sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để "không cần tham nhũng, tiêu cực".

2. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải nêu gương về học tập và thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới, nhất là về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Tâm huyết, trách nhiệm, mẫn cán, tận tụy với công việc được giao; tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí; giữ mình trong sạch, không tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu; trung thực, ngay thẳng, công tâm, khách quan; nghiêm túc, gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, nghề nghiệp; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh; thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, kỷ luật đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm và những quy định về nêu gương; trọng liêm sỉ, danh dự, chủ động nhận trách nhiệm khi bản thân và người thân tham nhũng, tiêu cực; tích cực tự phê bình và phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Thường xuyên thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư mọi lúc, mọi nơi, trong công việc và đời sống hằng ngày.

3. Đổi mới, hoàn thiện nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phù hợp với từng đối tượng; bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng cho lực lượng báo cáo viên, giảng viên, giáo viên giảng dạy. Đưa nội dung đạo đức cách mạng nói chung, nội dung cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư nói riêng thành một trong những chương trình chính trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện, trường học trong Quân đội, Công an, trường chính trị các địa phương, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Tăng cường thời lượng, biên soạn lại nội dung, đa dạng hoá hình thức, phương pháp giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư gắn với bảo đảm trung thực trong giáo dục, chống bệnh thành tích, phù hợp với từng cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đưa nội dung giáo dục, học tập và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư thành chuyên đề sinh hoạt bắt buộc của các chi bộ, là nội dung kiểm điểm trong sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ định kỳ và là tiêu chí đánh giá, xếp loại cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hàng năm. Xây dựng nội dung, tăng cường giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính cho đội ngũ doanh nhân và các thành phần khác trong xã hội.

4. Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự lan toả mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn xã hội về giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nhất là những tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng, hết lòng vì nước, vì dân trong lịch sử dân tộc và các giai đoạn cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng để góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của văn học, nghệ thuật trong giáo dục con người hướng đến chân, thiện, mỹ và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, chú trọng giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các loại hình sân khấu, điện ảnh, văn học, âm nhạc, mỹ thuật...; kịp thời phổ biến các tác phẩm có giá trị giáo dục cao đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân với hình thức, phạm vi, đối tượng phù hợp.

5. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị và hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư về giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xây dựng văn hoá liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để thực hiện trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và hệ thống chính trị. Bổ sung, hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục liêm chính hướng tới xây dựng xã hội liêm chính, quốc gia liêm chính với lộ trình phù hợp, góp phần xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí; lồng ghép nội dung thực hành

tiết kiệm, chống lãng phí và giáo dục liêm chính vào các chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương. Thực hiện giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho cả khu vực công và khu vực tư với nội dung và phạm vi phù hợp; đề cao vai trò tự giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, cơ sở giáo dục - đào tạo, cơ quan, tổ chức, cộng đồng trong giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tăng cường giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho thế hệ trẻ.

Kế thừa, phát huy những hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức có hiệu quả trong truyền thống lịch sử văn hoá dân tộc. Tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm hay về giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí của các nước phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

6. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; giữa Trung ương với địa phương; giữa cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp với các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong công tác giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Nhân dân trong tham gia tuyên truyền, vận động, học tập và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tích cực đấu tranh, phê phán các hành vi phi "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; thường xuyên giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác này.

7. Bố trí nguồn lực hợp lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi và đầu tư thoả đáng cho các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hoá, văn học, nghệ thuật để góp phần giáo dục, xây dựng văn hoá liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hỗ trợ các chương trình thúc đẩy liêm chính của các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các phương thức truyền thông mới, hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

8. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; xây dựng văn hoá liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp. Định kỳ sơ kết, tổng kết và kịp thời phổ biến, nhân rộng những kinh nghiệm tốt, mô hình sáng tạo, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định về xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, học tập và thực hành đạo đức cách mạng nói chung, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư nói riêng.

9. Tổ chức thực hiện

9.1. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: (i) Tham mưu Bộ Chính trị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền triển khai

thực hiện Chỉ thị đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan trực thuộc Trung ương; xây dựng tài liệu học tập bắt buộc về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. (ii) Xây dựng chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện. (iii) Hướng dẫn nội dung học tập cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị với thời gian và hình thức phù hợp; đưa việc giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức hằng năm.

9.2. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Trung ương tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đồng thời gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

9.3. Đảng uỷ Quốc hội chỉ đạo Quốc hội; Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo Chính phủ trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và tổ chức thực hiện có hiệu quả theo đúng quan điểm của Bộ Chính trị.

9.4. Đảng uỷ Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến để triển khai thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả giáo dục liêm chính trong thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ nội dung, chương trình khung, xây dựng và đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức cách mạng phù hợp cho học sinh, sinh viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cụ thể hoá nội dung giáo dục khung thành nội dung giáo dục đạo đức cho văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hoá; xây dựng và đẩy mạnh chương trình hoạt động văn hoá, sáng tác, biểu diễn, giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung về giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phát huy các hình thức giáo dục đạo đức có hiệu quả trong văn hoá dân gian.

Đảng uỷ Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các phương thức truyền thông mới, hiện đại để hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

9.5. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định về xử lý kỷ luật đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên không thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác giáo dục, học tập và thực hành cần,

kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; hướng dẫn việc đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giáo dục, học tập và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp.

9.6. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Chương trình khung về giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị; Chương trình khung về giáo dục cần, kiệm, liêm, chính cho học sinh, sinh viên, doanh nhân và các thành phần khác trong xã hội; xây dựng hoàn chỉnh chương trình, nội dung giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện, nhà trường trong Quân đội, Công an, các trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp; bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về giáo dục đạo đức cách mạng cho lực lượng báo cáo viên, giảng viên, cán bộ giảng dạy ở các cơ quan Trung ương, các học viện chính trị, trường chính trị, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.

9.7. Đảng uỷ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan cụ thể hoá nội dung giáo dục khung và đẩy mạnh giáo dục, thực hành cần, kiệm, liêm, chính cho đội ngũ doanh nhân.

9.8. Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với đảng uỷ các tổ chức thành viên có liên quan tăng cường giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đối với cán bộ, đoàn viên, hội viên; lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia học tập, xây dựng và thực hành văn hoá liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giám sát các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong học tập và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; biểu dương, tôn vinh các tấm gương điển hình tiên tiến.

9.9. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương giúp Bộ Chính trị hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này phổ biến đến Chi bộ.

Nơi nhận:

- Các ban đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương,
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ



Trần Cẩm Tú

TỈNH ỦY LAI CHÂU
VĂN PHÒNG

*

Số 223-BS/VPTU

SAO LỤC

Lai Châu, ngày 04 tháng 2 năm 2025

Nơi nhận:

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Lưu VPTU.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Quang Khải